



# ข่าว สปน.

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  
ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ โทร ๐ ๒๒๘๑ ๑๑๐๗ ต่อ ๑๔๐, ๒๘๔ โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๕๑๓๑

## สปน. ทำพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ จะจัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การเป็นเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานรัฐภายในจังหวัดให้เป็นหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ในวันศุกร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารฯ ได้จัดทำโครงการพัฒนาหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ให้เป็นหน่วยงานต้นแบบระดับภูมิภาคทั่วประเทศ (หนึ่งจังหวัด หนึ่งหน่วยงานต้นแบบ) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ของหน่วยงานภาครัฐอย่างยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาให้ทุกจังหวัดมีหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยจังหวัดละ ๑ หน่วยงาน อันจะเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ อย่างยั่งยืน และส่งเสริมภาพลักษณ์ของหน่วยงานทั่วประเทศตามหลักธรรมาภิบาลในภาพรวม

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารฯ ได้ออกตรวจประเมินหน่วยงานที่สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาหน่วยงานต้นแบบทั่วประเทศ จำนวน ๙๔ หน่วยงาน ใน ๕๐ จังหวัด พบว่ามีหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้เป็นหน่วยงานต้นแบบในปี ๒๕๕๔ จำนวน ๑๔ หน่วยงาน ใน ๑๓ จังหวัด (เอกสาร ๑)

เพื่อดำเนินการให้หน่วยงานของรัฐที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานหน่วยงานต้นแบบ เข้าร่วมเป็นเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาหน่วยงานของรัฐในพื้นที่ทุกหน่วยงาน ให้เป็นหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการในภาพรวมทั้งจังหวัด สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการจึงได้จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การเป็นเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ระหว่างสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกับจังหวัดที่มีหน่วยงานที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการขึ้น ในวันศุกร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอรรถไกรลัทที อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ชั้น ๑ ทำเนียบรัฐบาล (เอกสาร ๒)

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ผู้ประสานงาน : นายอุกฤษณ์ หมั่นกิจการ

เบอร์โทร : ๐ ๒๒๘๒ ๒๒๘๓ โทรสาร : ๐ ๒๒๘๑ ๘๕๔๓

อีเมล : ukrit@oic.go.th